

ที่ ศธ ๐๔๑๘๖/ว ๓๓๑๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔ ถนนค่าน้ำแซบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ชุด
๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัด
และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศตำแหน่งว่างที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบ หากมีผู้ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวและสถานศึกษา
ที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม(ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด) จำนวน ๒ ชุด พร้อมสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็น
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง และเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของ
ผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ เล่ม โดยให้รับรองสำเนาเอกสารทุกหน้า
พร้อมระบุจำนวนหน้า พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ภายใน
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจียนโท คำล้าน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐๔๕ ๓๒๑๑๔๔ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐๔๕ ๓๒๑๙๐๗

“เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”